

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

ผู้มาประชุม ๑๙ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบัญชา เพ็ญจันทร์	ประธานสภา	บัญชา เพ็ญจันทร์
๒	นางบุญชิน ทองมนต์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	บุญชิน ทองมนต์
๓	นายไกรศักดิ์ ประภาสัย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	ไกรศักดิ์ ประภาสัย
๔	นายวัฒน์ ทองมนต์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	วัฒน์ ทองมนต์
๕	นางสนิท ชำบุญมี	รองประธานสภา หมู่ที่ ๒	สนิท ชำบุญมี
๖	นายสงวน พวงอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	สงวน พวงอินทร์
๗	นายประกาศ ทองบุตร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ประกาศ ทองบุตร
๘	นายอ้วน มีพานทอง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	อ้วน มีพานทอง
๙	นางปราณี จันคะนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	ปราณี จันคะนา
๑๐	นางบุญมี บัวหุ้ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	บุญมี บัวหุ้ง
๑๑	นายดุสิต อินทะเลน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ดุสิต อินทะเลน
๑๒	นายสถิต พรหมลักษ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	สถิต พรหมลักษ์
๑๓	นายสุบัน หัสนัย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	สุบัน หัสนัย
๑๔	นางสุพิน แฉวทัศน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	สุพิน แฉวทัศน์
๑๕	นางจันทร์เพ็ญ บุตรแดง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	จันทร์เพ็ญ บุตรแดง
๑๖	นางพรรณณี รัตนาพันธ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	พรรณณี รัตนาพันธ์
๑๗	นางสุภา ยางทอง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	สุภา ยางทอง
๑๘	นางวิไลย มะลัย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	วิไลย มะลัย
๑๙	นางปานจิต แสนทวีสุข	เลขานุการสภา	ปานจิต แสนทวีสุข

ผู้ขาดประชุม - คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม ๕ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายหล้า ศรีมาศ	นายก อบต.	หล้า ศรีมาศ
๒	นายภาพ พลคำ	รองนายก อบต.	ภาพ พลคำ
๓	นายดัด ทองมนต์	รองนายก อบต.	ดัด ทองมนต์
๔	นายบุญยงค์ วารินทร์	เลขานุการนายกฯ	บุญยงค์ วารินทร์
๕	นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน	ฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต

(สมาชิกครบองค์ประชุม)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายบัญชา เพ็ญจันทร์ เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง และคณะบริหารที่เคารพทุกท่านครับกระผมขอแจ้งเรียบบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบดังนี้

เรื่องระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบัญชา เพ็ญจันทร์ แจ้งเรื่องรายงานการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ตามสำเนาพิพากษาคดีอาญาหมายเลขแดงที่๑๘๗๑/๒๕๕๗ ที่ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีคำพิพากษากรณีนายทวีผล ชมพู ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ซึ่งเป็นจำเลยในข้อหาลักทรัพย์โดยศาลจังหวัดศรีสะเกษได้พิพากษาให้ลงโทษจำคุก ๒ ปี อันเป็นผลทำให้การเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง ก็มีเรื่องเดียวครับที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ๒.๑ ขอมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูรายงานการประชุมดังกล่าว ว่ามีตรงไหนควรแก้ไขหรือไม่ครับ มีไหมครับท่านใดที่ต้องการจะแก้ไข ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีก็ขอมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอผู้รับรองมติด้วยครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผม นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ ขอโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่องระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม (ถ้ามี)

ไม่มี

เรื่องระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)

ไม่มี

เรื่องระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)ก็ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองได้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ต่อสภาฯ ครับผมขอเชิญครับ

นายหล้า ศรีมาศ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานายกและ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ในวันนี้มีการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองฉลอง ซึ่งดูในระเบียบวาระการประชุมว่าเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ซึ่งการทำแผนพัฒนาสามปีนั้นก็นำเอาโครงการ
ความต้องการมาจากแผนชุมชนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ออกประชาคมหมู่บ้าน
ประชาคมตำบล ที่ได้เสนอปัญหาและความต้องการไว้แล้ว และทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลฯ ก็มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนสามปี
ฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) แล้ว ก่อนที่จะให้
ทุกท่านได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีฯ กระผมได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เรื่องแผนพัฒนาฯ คือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้ทำการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ
ในการพิจารณาแผนพัฒนาฯ ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นชอบ ก็ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาสามปีครับ

นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขานายกที่เคารพ
ทุกท่านครับ ก็จะขออธิบายลำดับที่มาของแผนพัฒนาฯ ก่อนนะครับ ก่อนจะทำแผนพัฒนา
ฯ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดให้มีการออกประชาคมหมู่บ้าน และประชุม
ประชาคมตำบล เพื่อจัดลำดับปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งเราก็ได้ดำเนินการ
ขั้นตอนนี้ผ่านมาแล้ว ได้ปัญหาและความต้องการของประชาชนมาแล้ว ก็เรียกประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาฯ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาฯ ก็
จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ตามลำดับความ
ต้องการของประชาชนที่ได้จัดลำดับไว้ ๑,๒,๓,๔ และเป็นไปตามทิศทางของคณะกรรมการ
พัฒนาฯ ต้องการ และคณะกรรมการพัฒนาฯ จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ดังกล่าว เพื่อเสนอผู้บริหาร ผู้บริหารก็จะนำเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้
พิจารณาเห็นชอบรับร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ต่อไป นี่ก็ขั้นตอน
เบื้องต้นนะครับ สำหรับร่างแผนพัฒนาสามปีตามหนังสือสั่งการ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓
กำหนดโครงสร้างการทำแผนพัฒนาสามปีไว้ ๔ ส่วนซึ่งข้อ ๓ ของหนังสือสั่งการกำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณและ
นำโครงการพัฒนาในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ส่วนโครงการพัฒนาในปีที่สองและปีที่
สามของแผนพัฒนาสามปีต้องเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องทำต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาในปี
แรก หรือเป็นโครงการพัฒนาที่จัดลำดับความสำคัญของโครงการน้อยกว่าโครงการพัฒนา
ปีแรกในแผนพัฒนาสามปี โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นที่จะต้อง

ดำเนินโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ระบุไว้ในโครงการพัฒนาปีแรกของแผนพัฒนาสามปีให้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น โครงการด้านประเพณีและวัฒนธรรม จำเป็นต้องใส่งบประมาณไว้ในช่องทั้ง ๓ ช่องปีงบประมาณ เพราะเป็นโครงการที่ต้องทำต่อเนื่องทุกปีนะครับ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ วรรคท้ายในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย สำหรับการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ตามระเบียบก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาฯ ก็คือว่าเมื่อจะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ เราจะอาศัยรูปของคณะกรรมการประชุมพิจารณาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ส่วนการแก้ไขแผนพัฒนาฯ ก็เป็นอำนาจของท่านนายกฯ ที่จะสามารถทำการแก้ไขได้เลยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการพัฒนาฯ ซึ่งระเบียบก็มีช่องให้เราสามารถดำเนินการได้ ต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านได้เปิดร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อพิจารณาไปพร้อม ๆ กันนะครับ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี มาดูหน้าที่ ๓๐ นะครับ ดูการเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็คือเป็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของจังหวัดศรีสะเกษที่จะทำการพัฒนา เชื่อมโยงมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็คือเป็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะทำการพัฒนา เชื่อมโยงมา ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก เป็นยุทธศาสตร์ของ อบต. จะเห็นได้ว่าโครงการของเราเชื่อมโยงการพัฒนากันได้ ซึ่งก็เป็นไปตามหนังสือสั่งการ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณมาดูหน้าที่ ๑๑ นะครับ ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีผ่านมามีได้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการนำแผนพัฒนาฯ ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณสามารถเป็นไปตามแผนพัฒนาฯ เฉพาะด้านที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๘% ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ เท่าที่ควรอันเนื่องจากมีโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาฯ จำนวนมากเกินไป ซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจำกัด

ไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ทำให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาฯ ในเชิงคุณภาพไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควรทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในภาพรวมจึงสามารถดำเนินการได้ ๑๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๒% จะเห็นได้ว่าเราเน้นการพัฒนาเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเสียส่วนใหญ่

๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาฯ ในเชิงคุณภาพ

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา

ทุกท่านจะเห็นนะครับว่าช่องงบประมาณและที่ผ่านมามีปี ๒๕๕๙ ที่มีงบประมาณบรรจุไว้ นั้นส่วนมากจะได้มาจากความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้านที่จัดลำดับความสำคัญไว้แล้วซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนผู้จัดทำร่างแผนพัฒนาฯ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาแล้ว ก็ได้ใส่วงเล็บไว้ในช่องเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ไว้ให้ทุกท่านทราบ และได้พิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนต่อไป

ผ ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา

เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะต้องส่งโครงการประสานไปยังคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาอำเภออุซันธุ์ ส่งต่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรอส่งต่อไปของงบประมาณมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง

ผ ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

เป็นการสรุปโครงการพัฒนาที่มีทั้งหมดของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๔ แนวทางการติดตามประเมินผล

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๒ ระเบียบวิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาคผนวก ข การประเมินคุณภาพของแผน สำหรับร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาแล้วก็มีเท่านี้ครับ หากต้องการทบทวนแผนพัฒนาฯ ก็สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบซึ่งที่ผ่านมามีองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ของเราก็ไม่เคยมีการพิจารณาทบทวนแผนฯ เลย การทบทวนก็จะเป็นประโยชน์กรณีโครงการที่เกิดเหตุขึ้นจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วนแต่ไม่มีในแผน เราก็ทำการทบทวนแผนพัฒนาฯ ในรูปของคณะกรรมการพัฒนาอีกครั้ง ซึ่งจะมีเพิ่มอีกหนึ่งฉบับเป็นแผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ ๒) สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลก็จะมี การเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ อีกครั้งหนึ่งครับ ต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้ดำเนินการต่อไปครับ

- นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ก็ขอขอบคุณท่านนายก และท่านฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาสามปีให้กับสมาชิกได้รับทราบ ซึ่งสมาชิกก็คงได้พิจารณาอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับแผนพัฒนาหมู่บ้านของท่าน มีขาดตกตรงไหนก็ช่วยพิจารณาด้วยนะครับ ต่อไปเชิญสมาชิกอภิปรายครับเชิญครับ
- นางบุญชิน ทองมนต์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางบุญชิน ทองมนต์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ ได้พิจารณาดูแผนแล้วนะค่ะ แผนพัฒนาสามปีของหมู่ที่ ๑ ครอบคลุมดี ไม่มีอะไรค่ะ
- นางพรรณี รัตนพันธ์ เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะ ดิฉันนางพรรณี รัตนพันธ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ โครงการทุกโครงการไม่มีตกหล่นค่ะ เรียงลำดับไว้ดีทำให้อ่านดูง่ายดีค่ะ ตัวหนังสือจะใหญ่กว่าเดิมเทียบจากแต่ก่อนสามารถอ่านเห็นได้ง่ายกว่า หมู่ที่ ๙ คู่มือ ๕๔ โครงการก่อสร้างฝาปิดท่อระบายน้ำหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตัวนี้ขอมานานแล้วค่ะแต่ยังไม่เห็นดำเนินการให้ค่ะ ขอเป็นลำดับที่ ๑ นะค่ะ และอีกหน้าที่ ๗๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านนิคมหนองฉลอง หมู่ที่ ๙ คลอง ๑ จำนวน ๖ จุด ระยะทาง ๕๐๐ เมตรตัวนี้ขอเป็นลำดับที่ ๒ ค่ะ ชาวบ้านต้องการมาก ๆ เพราะทำการเกษตรเยอะและขอให้ขยายให้เร็ว ๆ นะค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
- นางบุญมี บัวหุ้ง เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะ ดิฉันนางบุญมี บัวหุ้ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ อยากจะขอเปลี่ยนหน้าที่ ๕๙ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมฝายกั้นน้ำคลอง ๒ ยาว ๖ เมตร กว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร มาเป็นลำดับ ๒ มีแค่นี้ค่ะ
- นายบัญชา เพ็ญจันทร์ มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านปราณี จันคณา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ครับ
- นางปราณี จันคณา เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางปราณี จันคณา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ปีนี้ก็ตั้งใจค่ะที่มีแผนบรรจุบ้านเท็ดไต้ไว้ด้วย ชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากก็จะได้รับความช่วยเหลือและขอเรียนถามหน้าที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑ กับหมู่ที่ ๒ โครงการติดตั้งลำโพงเดินสายเสียงตามสายในหมู่บ้าน แต่หมู่ที่ ๕,๖,๗,๙,๑๐ เป็นปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขให้เหมือนกันไหมค่ะเพราะงบประมาณก็ใช้เท่ากัน
- นายฉัตรชัย ชัยกุลบัณฑิต ครับจะทำการแก้ไขให้เหมือนกันนะครับ
- นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ครับขอบคุณท่านปราณี มากครับ มีท่านใดอีกไหมครับที่จะอภิปราย ขอเชิญท่านประกาศทองบุตร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ ครับ
- นายประกาศ ทองบุตร เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกทุกท่านครับ ผมนายประกาศ ทองบุตร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ คู่มือที่ ๖๔ โครงการชุดคลอกระบายน้ำคลอง ๒ คลอง ๓ พิจารณาให้ด้วยครับ
- นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ก็ขอขอบคุณท่านประกาศนะครับ ก็ไม่ต้องตัดออกครับเอาไว้ทั้งสองคลองเลยครับ มีท่านใดที่จะอภิปรายอีกครับ ขอเชิญท่านสถิต พรหมลักษณ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ ครับ
- นายสถิต พรหมลักษณ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ ผมสถิต พรหมลักษณ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ อยากจะเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ๗๘ โครงการที่ ๖ ปรับปรุง

- ศาลาประชาคมบ้านนิคมสายเอก หมู่ที่ ๗ (ลำดับที่ ๔) ขอเลื่อนมาอยู่ลำดับที่ ๒ ได้ไหมครับ เพราะหมู่ที่ ๗ ยังไม่มีศาลาประชาคมเลยครับ
- นายบัญชา เพ็ญจันทร์
นายหล้า ศรีมาศ
- ก็ขอขอบคุณท่านสถิตครับ มีท่านใดที่อภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ
- ขออนุญาตครับ สำหรับการจัดลำดับนั้น ก็จัดตามที่ได้ประชาคมออกมาในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งลำดับที่ ๑-๑๐ ของแต่ละหมู่บ้านก็เรียงกันไว้แล้วนะครับลำดับที่ ๑-๔ จะอยู่ในช่องทางประมาณปี ๒๕๕๙ ตามลำดับความสำคัญ เพราะในช่องทางปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ก็จะขอมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติของตำบลตามที่งบประมาณเพียงพอและสามารถทำได้จริง และหากมีงบประมาณเหลือก็อาจจำเป็นต้องดึงโครงการจากช่องทางปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มาใช้ก็เป็นไปได้ครับ ซึ่งทุกหมู่บ้านของท่านที่เรียงลำดับไว้ก็มีอยู่แล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจนะครับ
- นายบัญชา เพ็ญจันทร์
- ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับลำดับที่จะนำไปพัฒนาหมู่บ้าน เราก็ได้อภิปรายมาพอสมควรแล้วครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีแล้วผมก็จะขอมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ท่านใดเห็นควรว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ทางคณะผู้บริหารนำไปพัฒนาตำบลของเรา โปรดยกมือครับผม
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
- ที่ประชุม
- เรื่องระเบียบวาระที่ ๖**
- นายบัญชา เพ็ญจันทร์
นางพรรณิ รัตนพันธ์
- เรื่องอื่นๆ**
- ต่อไปเรื่องอื่นๆ ก็ขอเชิญท่านสมาชิกมีอะไรที่จะปรึกษาก็ขอเชิญครับ เชิญท่านพรรณีครับ
- เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางพรรณิ รัตนพันธ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ อยากจะเรียนถามท่านนายกฯ เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่ ๙ ได้เขียนหนังสือมาขอแล้วว่าไฟฟ้าไม่สว่าง ก็มีกรไปซ่อมแซมให้แล้วแต่ก็สว่างได้แค่วันเดียว ก็มีช่างมายกหลอดไฟฟ้าไปทิ้งชุดแต่ยังไม่เห็นเอามาคืนเลย อยากให้ท่านนายกฯ ได้ติดตามช่างให้เอามาติดตั้งให้ด้วยคะ
- นายบัญชา เพ็ญจันทร์
นางสนธิ ชำบุญมี
- ขอเชิญท่านรองสนธิ สมาชิก อบต.หมู่ ๒ ครับ
- เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางสนธิ ชำบุญมี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ ขอขอบคุณผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านคะ ที่ได้ทำถนนลาดยางให้และเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ดิฉันรู้สึกว่ถนนไม่เรียบสม่ำเสมอเลยเวลามีฝนตกมากก็มีน้ำขังเป็นจุดๆ ขอให้ท่านผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบให้หน่อยนะคะ
- นายบัญชา เพ็ญจันทร์
นางบุญมี บัวหุ้ง
- มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านบุญมีครับ
- เรียนท่านประธานที่เคารพคะ ดิฉันนางบุญมี บัวหุ้ง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างดับคะ จุดเดิมทางบ้านนิคมซอยกลาง และหน้าอนามัยไปหาโรงเรียนบ้านนิคม ๓ ค่ะ และอีกเรื่องหนึ่งคะอยากให้ท่านนายกจ้างพนักงานช่างไฟฟ้าประจำตำบลเราคะ เวลาไฟฟ้าดับเราจะได้เรียกใช้ได้เลยคะ ขอขอบคุณคะ
- นายบัญชา เพ็ญจันทร์
- ขอบคุณท่านบุญมี มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านบุญชิน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ ครับ

- นางบุญชิน ทองมนต์ เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะ ปัญหาความเดือดร้อนของหมู่ที่ ๑ ถนนคอนกรีตทั้งหมดแล้ว ค่ะ เดินทางลำบากถนนพังเป็นหลุมใหญ่ๆ ซ่อมเสร็จจุดหนึ่งอีกที่หนึ่งก็พังอีก แจ้งให้ทราบ และก็ดูแลให้ด้วยค่ะ ส่วนถนนคอนกรีตฯ งบจ่ายขาดก็ได้ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่เห็นลงไหล่ ทางก็ขอให้ดำเนินการให้ด้วยค่ะ ท่อระบายน้ำตัดถนนชำรุดก็ให้ท่านนายกดูแลให้ด้วยค่ะ
- นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ขอบคุณท่านบุญชินครับ ก็ขอเชิญท่านปราณีครับ
- นางปราณี จันคะนา เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางปราณี จันคะนา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ก็เดือดร้อน เรื่องน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน เวลาฝนตกก็จะเกิดน้ำขังบริเวณในหมู่บ้านเพราะถนนต่ำ ชาวบ้านถมดินในบ้านสูง ท่อระบายน้ำก็ไม่สามารถระบายน้ำได้และได้ทำหนังสือถึงนายก แล้ว ก็เห็นเจ้าหน้าที่ อบต.ลงมาสำรวจแล้ว ฝากท่านนายกแก้ไขเร่งด่วนให้ด้วยค่ะ
- นายบัญชา เพ็ญจันทร์ มีท่านใดอีกไหมครับ ขอเชิญท่านสถิตครับ
- นายสถิต พรหมลักษณ์ เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมนายสถิต พรหมลักษณ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ อยากถาม ท่านนายกว่าถนนคอนกรีตฯ ๓๕ เมตร ไปถึงหมู่บ้านไหนแล้วครับ ยังไม่ถึงหมู่ที่ ๗ เลยครับ อีกเรื่องหนึ่งครับอยากให้ท่านนายกฯ ขุดลอกคลองศูนย์ให้หน่อยครับ เพราะวัวควายไม่มี น้ำกินครับ ขอฝากท่านดำเนินการให้ด้วยครับ
- นายบัญชา เพ็ญจันทร์ มีท่านใดอีกไหมครับ ขอเชิญท่านไกรศักดิ์ครับ
- นายไกรศักดิ์ ประภาสัย เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมมีปัญหาเรื่องทำถนนหินคลุกบางเกินไปครับ
- นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ขอบคุณท่านไกรศักดิ์ มีท่านใดอีกไหมครับ ขอเชิญท่านประกาศ ทองบุตรครับ
- นายประกาศ ทองบุตร เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายประกาศ ทองบุตร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ มีเรื่องไฟฟ้า ส่องสว่างดับครับได้ประมาณเดือนแล้ว เสียประมาณ ๓ จุดครับ ให้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วย ครับ
- นายวัฒน์ ทองมนต์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายวัฒน์ ทองมนต์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างดับหน้าบ้านนักการเยียมครับ
- นางวิสัย มะลัย เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางวิสัย มะลัย สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างขออนานแล้วคะยังไม่ได้เลยคะ
- นางสงวน พวงอินทร์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมสงวน พวงอินทร์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ หนังสือเชิญประชุม ผมขอด้วยนะครับ ไม่ได้รับเหมือนคนอื่นเลยครับ สำหรับแผนพัฒนาสามปีก็ได้มาจากการ ออกประชาคมเรียงลำดับไว้แล้วครับ ก็มีเรื่องไฟฟ้าดับก็อยากให้ช่างซีรธไปดูบ้างว่า ตรงไหนดับบ้างครับ ส่วนเรื่องน้ำก็แล้งประปาหมู่บ้านก็เปลี่ยนไดรน้ำเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก ก็ขอให้ดำเนินการซ่อมให้ด้วยครับ
- นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ขอบคุณท่านสงวนครับ ขอเชิญท่านดุสิตครับ
- นายดุสิต อินทะเสน เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมนายดุสิต อินทะเสน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ เรื่องกีฬาตก กะจะเกมส์ปีนี้ทำไมเจียบครับ ก็ขอฝากให้ทางท่านนายกฯ ช่วยดูให้หน่อย ถ้ามีก็ขอให้แจ้ง ให้ทราบด้วยครับ เพราะจะได้แจ้งนักกีฬาให้ทราบ

นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ขอบคุณท่านดุสิตครับ มีท่านได้อีกไหมครับ ถ้าไม่มีแล้วผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและเห็นชอบรับรองร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อไปก็ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อซักถามที่ทางสมาชิกได้สอบถาม เชิญครับ

นายหล้า ศรีมาศ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ เรื่องไฟฟ้าดับขอให้ทางสมาชิกทุกหมู่บ้านมีหนังสือแจ้งมา เพื่อจะได้ให้ช่างออกไปสำรวจและดำเนินการซ่อมแซม ส่วนหมู่อื่นที่ไม่ได้ซ่อมเนื่องจากว่าไม่ได้แจ้งก็เลยไม่ได้ซ่อม ส่วนหมู่ที่ ๙ เรื่องฝาปิดท่อกั้นนานจริงๆ บอกผู้รับจ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นดำเนินการให้ ส่วนถนนลาดยางหมู่ที่ ๒ เป็นโครงการซ่อมสร้างไม่ใช่ก่อสร้าง ผมดูแล้วเขาก็ทำติดอยู่ครับ ซึ่งเป็นโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่วนถนนคอนกรีตๆ ที่เราจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วมีหมู่ที่ ๘, ๑, ๓, ๙ ที่ยังไม่ดำเนินการก่อสร้างมีหมู่ที่ ๗, ๕, ๔, ๒, ๑๐ ก็จะดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จหมดทุกหมู่ครับ บ้านนิคมซอย ๔ ได้โครงการก่อสร้างประมาณ ๔๐๐ เมตร เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจขอให้ท่านช่วยดูด้วย ตรงไหนไม่ดีก็ให้บอกเขาให้ดำเนินการก่อสร้างให้ดี ช่วยกันนะครับ เมื่อทำเสร็จก็ต้องทำเรื่องขอเบิกเงินจากคลังจังหวัด เพราะไม่ใช่เงินงบประมาณของเรา และถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ก็เหมือนกันเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่วนน้ำท่วมหมู่ที่ ๕ ก็เกิดจากการถมที่สูง ถนนเลยต่ำ พอมีน้ำมาก็ท่วมข้างระบายน้ำออกไม่ได้ ก็ได้คุยกับท่านผู้ใหญ่แล้วซึ่งก็แก้ไขได้ระยะหนึ่งส่วนกีฬาตากะจะเกมส์น่าจะมีนะครับ วันนี้ก็มีประชุมจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประชุมแทนแล้วถ้ามีก็จะแจ้งอีกครั้งนะครับ และขอแจ้งนะครับปลัดอาวุโสจะย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอ น้ำเกลี้ยงไปรักษาการตำแหน่งนายอำเภอ ก็จะมีงานเลี้ยงส่งเย็นวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส่วนเรื่องวาทภัยได้แจ้งไปที่อำเภออุซันต์แล้ว ทางอำเภอแจ้งว่าให้เราดำเนินการช่วยเหลือเอง เพราะทางอำเภอไม่มีงบประมาณส่วนเรื่องโครงการตำบลละ ๑ ล้าน กำหนดให้มีค่าแรง ๕๐% ค่าวัสดุอีก ๕๐% ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่เอาใจใส่โครงการต่างๆ เป็นอย่างดี

นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ต่อไปก็ขอเชิญท่านปลัดมีอะไรจะชี้แจง ก็ขอเชิญครับ
นางปานจิต แสนทวีสุข เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะค่ะ ก็มีเรื่องขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้และส่งเสริมอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดการตามโครงการจำนวน ๓ วัน ช่วงบ่ายวันนี้ก็มีการบรรยาย ๒ ข้อ คือ บรรยายเรื่องมาตรการในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรยายเรื่องการส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากจบการบรรยายแล้วก็จะได้ให้ทุกท่านเตรียมตัวเก็บสัมภาระ ซึ่งจะขึ้นรถออกเดินทางประมาณ ๑๙.๓๐ น.

นายบัญชา เพ็ญจันทร์ ก็ขอขอบคุณท่านปลัดครับที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน มีท่านใดจะอภิปรายต่ออีก
ไหมครับ หากไม่มีแล้วผมก็ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘ ครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางปานจิต แสนทวิสุข)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสนิท ชำบุญมี)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสงวน พวงอินทร์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางพรรณี รัตนาพันธ์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบัญชา เพ็ญจันทร์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง